



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกวาง

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสอบสัมภาษณ์)
พนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกวาง ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกวาง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การ-
บริหารส่วนตำบลหนองกวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดย
กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกวางได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่งของพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จสิ้นลงแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกวาง
จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสอบสัมภาษณ์) ดังนี้

สำนักปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกวาง
พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

๑. นางสาวลลิตา บรรเทา เลขประจำตัวสอบ ๑๑๐๑

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกวาง
พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

๑. นายพีรพัฒน์ พักเขียว เลขประจำตัวสอบ ๒๑๐๑

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกวาง
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

๑. นายณัฐวุฒิ พึ่งสามัคคี เลขประจำตัวสอบ ๓๑๐๑

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกวาง
พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

๑. นางสาวเมษา สีสุกสด เลขประจำตัวสอบ ๔๑๐๑

ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบแข่งขันได้รับรองตนเองแล้วว่า เป็นผู้มีความสมัครใจทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกวาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา
และการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่งหากตรวจสอบพบว่า มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้
หรือมีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุ และ

/แต่งตั้ง.....

แต่งตั้ง เป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่สอบ สำหรับกรณีตรวจพบผู้มีสิทธิสอบรายใด กระทำการทุจริต หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกาทุจริตภายหลังที่ประกาศผลสอบแล้วหรือภายหลังที่บรรจุแต่งตั้งแล้ว จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ไม่มีสิทธิเข้าเป็นพนักงานจ้าง สำหรับผู้ที่ประสงค์จะขอทราบผลคะแนนการสอบให้ยื่นคำร้องด้วยตนเองโดยยื่นต่อนายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองกวาง ผ่านสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกวาง ในวัน เวลาราชการ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ม่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสอบสัมภาษณ์) พนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายสุชิน อนนท์จักร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกวาง